

BÁO CÁO
CÔNG TÁC ĐOÀN KẾT, TẬP HỢP THANH NIÊN
TỈNH BÌNH DƯƠNG NĂM 2020

I. TÌNH HÌNH CHUNG:

Năm 2020, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chỉ đạo các cấp bộ Đoàn, Hội quan tâm, định hướng công tác tuyên truyền và nắm bắt tình hình dư luận xã hội, tình hình tư tưởng của cán bộ, hội viên, thanh niên. Đại bộ phận thanh niên có ý chí, nguyện vọng vươn lên trong học tập, lao động, khởi nghiệp, lập nghiệp, vươn lên làm giàu chính đáng cho bản thân và xã hội, có tính xung kích trong nhiều lĩnh vực, nêu cao tinh thần tương thân tương ái, tình nguyện vì cộng đồng...

Các cấp bộ Hội trong toàn tỉnh thường xuyên cụ thể hóa các chương trình hoạt động phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương và nắm bắt kịp thời tâm tư nguyện vọng của thanh niên, từ đó có những hoạt động phù hợp để thu hút đông đảo thanh niên tham gia.

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực, vẫn còn một bộ phận thanh niên chưa an tâm và ổn định việc làm do tác động của dịch bệnh Covid nên mức lương ở một số doanh nghiệp còn thấp, tình hình giá các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu đời sống tiếp tục tăng cao. Bên cạnh đó, một bộ phận thanh niên hiện nay dành nhiều thời gian sử dụng mạng xã hội, điện thoại thông minh và chơi điện tử trực tuyến,... Đứng trước tình hình trên, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chỉ đạo các cơ sở Hội tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề, cung cấp cho Đoàn viên, HVTN, TNCN về các thông tin chính xác về tình hình phát triển kinh tế - xã hội; định hướng tâm lý, tuyên truyền cách sử dụng mạng xã hội hiệu quả,... nhằm giúp cho Đoàn viên, Hội viên, nhất là lực lượng TNCN yên tâm lao động sản xuất, kinh doanh và có những giải pháp kịp thời để nắm bắt thông tin và định hướng dư luận xã hội trong ĐVTN.

II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC ĐOÀN KẾT, TẬP HỢP THANH NIÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG

Trong năm 2020, Ban thường vụ Tỉnh Đoàn luôn quan tâm, chỉ đạo đến các đơn vị Huyện, thị, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc tiến hành nhiều hoạt động kết nạp đoàn viên, đoàn kết tập hợp thanh niên vào tổ chức Đoàn, Hội của địa phương và đã đạt được nhiều kết quả nổi bật:

Thực hiện chương trình công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu niên tỉnh Bình Dương năm 2020, BTV Tỉnh Đoàn, BTK Ủy ban Hội LHTN Tỉnh đã chỉ đạo BTV các Huyện, Thị, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc, Ủy ban Hội huyện, thị, thành phố và Khối trực thuộc xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, kết nạp

đoàn viên, hội viên mới của đơn vị mình tùy thuộc vào điều kiện từng đơn vị, đồng thời đăng ký chỉ tiêu kết nạp đoàn viên mới năm 2020 để có hướng phấn đấu, bên cạnh đó, Ủy Ban Hội LHTN tỉnh Bình Dương, Ban Chấp hành Hội Sinh viên tỉnh đã xây dựng và tổ chức nhiều mô hình hoạt động hiệu quả gắn với việc củng cố và phát triển mạnh mẽ các tổ chức thành viên, tạo điều kiện để tổ chức thành viên không ngừng phát triển lớn mạnh đáp ứng nhu cầu chung của công tác Đoàn, Hội, kết quả tỉ lệ đoàn kết tập hợp thanh niên vào tổ chức trong năm 2020 tổng số 170,242 hội viên, tăng 7,59 % so với năm 2019 (năm 2019 tổng số 158,221 hội viên)

Năm	Tổng số thanh niên	Tổng số Hội viên	Tỷ lệ ĐKHTN
2019	525,464	158,221	7,59%
2020	802634	170,242	

Phương thức tập hợp Thanh niên thông qua các mô hình tiêu biểu như:

Mô hình 1: Thực hiện có hiệu quả “Đề án Đoàn kết tập hợp Thanh niên công nhân tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016 – 2020” năm 2020.

Thực hiện Đề án “Đoàn kết tập hợp thanh niên công nhân trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016 – 2020”, và Chương trình số 16 CTTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh Ủy Bình Dương về việc “Xây dựng và phát triển tổ chức Đảng, tổ chức chính trị xã hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước giai đoạn 2016 – 2020” Trong năm 2020 Tỉnh Đoàn – Hội LHTN tỉnh Bình Dương (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Đề án) đã chỉ đạo các huyện, thị, thành đoàn và khối Doanh nghiệp tổ chức thực hiện và thành lập mới được 70 chi hội thanh niên công nhân trên địa bàn dân cư, trong thanh niên tín đồ tôn giáo dân tộc và trong doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước với 1.825 hội viên; thành lập mới 06 CLB kết nối Thanh niên công nhân nâng tổng số CLB lên 26 với 1600 thành viên nòng cốt.

Mô hình 02: Hành trình kết nối Thanh niên công nhân và hành trình “Tôi yêu Bình Dương”

***Kết quả:** Trong năm, đã tổ chức được 22 hành trình “Kết nối Thanh niên công nhân”, 24 hành trình “Tôi yêu Bình Dương” đến các địa phương trong và ngoài tỉnh với các nhiều chủ đề nổi bật: “Mãi mãi tuổi 20”, “Vì tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại”, “Miền ký ức”, “Theo bước chân những người Anh hùng”, “Xuân tình nguyện”, “Tiếp sức đến trường”...

Mô hình 03: Câu lạc bộ Kết nối Thanh niên công nhân.

*** Mục đích:** Thông qua CLB nhằm tạo điều kiện cho TNCN tại các công ty có những sân chơi bổ ích và xây dựng lực lượng nòng cốt trong hoạt động công tác Đoàn – Hội; Tăng cường công tác đoàn kết tập hợp thanh niên công

nhân trên địa bàn tỉnh; tạo sự gắn kết giữa thanh niên công nhân; thực hiện có hiệu quả đề án “Đoàn kết tập hợp Thanh niên công nhân tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016 – 2020”.

*** Kết quả:** Các CLB Kết nối TNCN đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa và đem lại hiệu ứng tích cực trong công tác đoàn kết tập hợp TNCN. Một trong những hoạt động đó là chương trình “Hành trình kết nối TNCN”; đồng thời lồng ghép hoạt động giáo dục truyền thống, lịch sử văn hóa trong TNCN. Suất ăn yêu thương hỗ trợ TNCN

Với những hoạt động ý nghĩa, phù hợp với TNCN, CLB Kết nối TNCN đã thu hút đông đảo TNCN tham gia. Đến nay, Trung tâm đã xây dựng và duy trì 26 CLB Kết nối TNCN. Phát huy sự thành công của các CLB đang hoạt động, Trung tâm sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình, góp phần thực hiện tốt hơn công tác đoàn kết, tập hợp TNCN trên địa bàn tỉnh

Mô hình 4: Toàn Tỉnh thực hiện 90 chuỗi tuyên truyền pháp luật cho thanh niên tại nhà trọ, doanh nghiệp

- Mô tả chi tiết mô hình, hoạt động, giải pháp:

+ **Lý do triển khai:** Nhằm phổ biến kịp thời, đầy đủ những nội dung pháp luật liên quan đến thanh thiếu nhi nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, ý thức tự giác, chủ động tìm hiểu pháp luật của thanh thiếu nhi, đồng thời tạo điều kiện để thanh thiếu nhi sử dụng pháp luật làm phương tiện, công cụ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, góp phần giữ gìn trật tự, kỷ cương, ngăn ngừa có hiệu quả các hành vi vi phạm pháp luật, qua đó góp phần đưa chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước thực sự đi vào cuộc sống xã hội, đi vào ý thức, hành động của từng chủ thể trong xã hội.

+ **Nội dung:**

Ban Thường vụ tỉnh Đoàn giao cho Ban Phong trào Tỉnh đoàn (Thường trực Hội LHTN Việt Nam tỉnh) làm thường trực, có trách nhiệm phối hợp với Văn phòng, các Ban, đơn vị sự nghiệp trực thuộc, BTV các Huyện, Thị, Thành Hội và Hội trực thuộc tiến hành tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến một số luật liên quan trực tiếp đến thanh thiếu nhi như Bộ Luật Lao động (sửa đổi), Luật Thanh niên (sửa đổi); Luật Trẻ em; Luật Phòng, chống ma túy, Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia và các văn bản quy phạm pháp luật mới có liên quan. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy và hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2020.

Mô hình 05: Thực hiện Chương trình số 16-CTr/TU ngày 09/6/2016 và Đề án 733 ngày 20/6/2018 của BTV Tỉnh ủy về công tác xây dựng, phát triển tổ chức Đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2020. Trong năm 2020, các cấp bộ Đoàn đã thành lập được 25 tổ chức Đoàn (01 Đoàn cơ sở, 22 chi đoàn cơ sở và 22 chi đoàn).

Chỉ tiêu Kế hoạch thực hiện Đề án 733 trong giai đoạn 2019 - 2020 yêu cầu thành lập mới được 69 tổ chức Đoàn, phân kỳ cho năm 2019 là 38 tổ chức Đoàn, năm 2020 là 31 tổ chức Đoàn. Kết quả năm 2019, theo Báo cáo số 357-BC/TĐTN-TCKT ngày 28/11/2019 của BTV Tỉnh đoàn Bình Dương, các cấp bộ Đoàn trong toàn Tỉnh đã thành lập mới 47 tổ chức Đoàn, vượt 124% (09 tổ chức) chỉ tiêu đề ra (gồm: 01 Đoàn cơ sở, 11 chi đoàn cơ sở và 35 chi đoàn). Do đó, kế hoạch thực hiện năm 2020, BTV Tỉnh đoàn xác định cần thành lập mới ít nhất 22 tổ chức Đoàn để đạt và vượt chỉ tiêu giai đoạn 2019 - 2020 đã đề ra. Trong năm 2020, mặc dù với tình hình diễn biến rất phức tạp của dịch bệnh COVID-19, tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên, các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh đã nỗ lực, có cách làm hiệu quả, sáng tạo, đã vận động, thành lập mới được 25 tổ chức Đoàn (01 Đoàn cơ sở, 02 chi đoàn cơ sở và 22 chi đoàn) đạt 114% chỉ tiêu được giao của năm 2020 (chỉ tiêu giao thành lập mới 22 tổ chức Đoàn).

Mô hình 6: Hành trình truyền lửa cho 20 cơ sở Đoàn tại các xã, phường, thị trấn và 130 Chi đoàn khu phố, ấp nhằm nâng cao sức hút của hoạt động Đoàn cho TTN.

- Mô tả chi tiết mô hình, hoạt động, giải pháp:

+ **Lý do triển khai:** Hỗ trợ Đoàn cơ sở xã, phường, thị trấn, Chi đoàn khu, ấp khó khăn trên địa bàn tỉnh về việc sinh hoạt, hoạt động phong trào, nghiệp vụ, kỹ năng công tác Đoàn-Hội-Đội, qua đó góp phần nâng cao chất lượng hoạt động, nâng cao khả năng tập hợp đoàn viên thanh niên và tạo nền tảng vững chắc cho hoạt động cơ sở Đoàn trong những năm tiếp theo; đồng thời phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của đoàn viên thanh niên.

- Phạm vi thực hiện: Trong tỉnh.

- **Kết quả sơ bộ:** Hỗ trợ 20 Đoàn cơ sở Đoàn tại các xã, phường, thị trấn và 130 Chi đoàn khu phố, ấp khó khăn trên địa bàn tỉnh về việc hoạt động phong trào, nghiệp vụ, kỹ năng công tác Đoàn-Hội-Đội. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động, sinh hoạt tại các cơ sở Đoàn này, qua đó góp phần tập hợp đoàn viên thanh niên, tạo nền tảng vững chắc cho hoạt động của các cơ sở Đoàn trong những năm tiếp theo.

Mô hình 7: Tổ chức Liên hoan "Vàng Trăng Khuyết" - Lần I, năm 2020 dành cho thanh niên yếu thế.

- Mô tả chi tiết mô hình, hoạt động, giải pháp:

+ **Lý do triển khai:** Phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, đặc biệt là tinh thần tương thân tương ái, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau; tôn vinh và biểu dương nghị lực vượt qua hoàn cảnh, vươn lên trong cuộc sống, cống hiến cho xã hội của đội ngũ người khuyết tật. Xây dựng sân chơi lành mạnh, bổ ích, thiết thực, phù hợp với tình hình, đặc thù của đối tượng; giúp đỡ, động viên các đối tượng là người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống, tuyên truyền về những tấm gương người khuyết tật có nhiều đóng góp cho cuộc sống.

Thể hiện sự quan tâm của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị xã hội đối với những người kém may mắn.

+ Nội dung:

Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam tỉnh chịu trách nhiệm xây dựng nội dung, ban hành kế hoạch và lập dự trù kinh phí tổ chức và phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức thành công liên hoan. Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn Bình Dương, kênh Youtube Thanh niên Bình Dương chuẩn bị tham mưu và tổ chức các hoạt động, hình thức tuyên truyền rộng rãi trước, trong và sau khi tổ chức liên hoan.

- **Phạm vi thực hiện:** Trong tỉnh.

- **Kết quả sơ bộ:** Ngày 25/10/2020, tại Trung tâm Văn hóa Thể thao - Học tập cộng đồng phường Bình Hòa, TP.Thuận An đã diễn ra Liên hoan “Vàng trắng khuyết” Bình Dương lần thứ I năm 2020. Tham dự liên hoan có 90 vận động viên là người khuyết tật đến từ 5 tỉnh, thành phố: Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Đồng Nai và TP.Hồ Chí Minh. Tại đây, các đơn vị, vận động viên đã giao lưu, chia sẻ và tranh tài qua các phân thi: Bóng đá, kéo co, chạy điền kinh tiếp sức và vẽ tranh.

Mô hình 8: Thành lập Câu lạc bộ “Vàng Trắng Khuyết” dành cho thanh niên yếu thế

- **Mô tả chi tiết mô hình, hoạt động, giải pháp:**

+ **Lý do triển khai:** Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, cộng đồng dân cư và toàn xã hội quan tâm, trợ giúp người khuyết tật. Tạo môi trường thuận lợi để người khuyết tật được tham gia bình đẳng vào các hoạt động của xã hội, vươn lên trong cuộc sống. Hỗ trợ điều kiện cho người khuyết tật được tiếp cận các chính sách trợ giúp, các dịch vụ xã hội nhằm cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống. Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người khuyết tật được tham gia các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao; tiếp cận và sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông; được trợ giúp pháp lý khi có nhu cầu; Phân đấu tăng dần tỉ lệ các công trình là trụ sở làm việc của cơ quan nhà nước; nhà ga, bến xe, bến tàu; cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; cơ sở giáo dục, dạy nghề, công trình văn hóa, thể dục thể thao; nhà chung cư bảo đảm điều kiện tiếp cận đối với người khuyết tật.

+ Nội dung:

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam tỉnh nghiên cứu, thành lập 01 Câu lạc bộ “Vàng Trắng Khuyết” hỗ trợ cho thanh niên yếu thế trên địa bàn tỉnh nhằm kết nối những thanh niên yếu thế, khuyết tật có tinh thần vượt khó, nghị lực vươn lên trong cuộc sống để tạo môi trường, sân chơi, hỗ trợ. Ban Phong trào Tỉnh đoàn (Thường trực Hội LHTN Việt Nam tỉnh) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đơn vị thành viên liên quan hướng dẫn các địa phương thực hiện có hiệu quả các chế độ, chính sách cho người khuyết tật; Phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao dành cho người khuyết tật; thường xuyên kiểm

tra việc giảm giá vé cho người khuyết tật tham quan các diễm di tích văn hóa - lịch sử, bảo tàng, khu vui chơi giải trí... Tổ chức thực hiện các hoạt động trợ giúp người khuyết tật tiếp cận giáo dục; các chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ học bổng và phương tiện học tập cho người khuyết tật theo quy định;

- **Phạm vi thực hiện:** Trong tỉnh.

- **Kết quả sơ bộ:** Ngày 10/10/2020, tại công viên Nguyễn Du (phường Phú Cường, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) trong chuỗi các hoạt động của Ngày hội “Tôi yêu Tổ quốc tôi” do Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Dương tổ chức đã diễn ra lễ ra mắt câu lạc bộ Vàng trắng khuyết cấp tỉnh dành cho thanh niên yếu thế cơ hội phát triển với Ban Chủ nhiệm gồm 03 anh, chị và 22 hội viên.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Bí Thư trung ương Đoàn, Đoàn chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam, sự định hướng hoạt động của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, sự phối hợp, hỗ trợ, tạo điều kiện của các Sở, ban, ngành trong công tác tổ chức, thực hiện, các cấp bộ Đoàn, Hội trong tỉnh đã chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện công tác Đoàn và Phong trào thanh thiếu nhi cũng như Công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2020 đạt kết quả khả quan, các chương trình, hoạt động thiết thực, ý nghĩa và phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng của đông đảo Đoàn viên, thanh niên.

Các nội dung, hoạt động tuyên truyền, giáo dục, văn hóa, thể thao được chú trọng triển khai thực hiện trên các trang mạng xã hội với phần trực quan sinh động, phù hợp với thị hiếu và trào lưu phát triển công nghệ số được thanh niên theo dõi, cộng hưởng thường xuyên, góp phần đẩy mạnh việc tuyên truyền phát huy hiệu quả rõ nét trong thu hút thanh niên, góp phần đoàn kết tập hợp thanh niên đến với tổ chức Đoàn, Hội.

Các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng đã phát huy được tinh thần xung kích, sự nhiệt huyết của tuổi trẻ, của từng khối đối tượng thanh niên khác nhau, theo từng nhóm hoạt động khác nhau, từng nhóm địa bàn khác nhau nhằm phát huy có hiệu quả nhất nguồn lực về trí tuệ, kiến thức chuyên môn và nhiệt huyết của thanh niên, trọng tâm là các hoạt động chăm lo tốt cho các đối tượng, triển khai các chương trình tình nguyện vì an sinh xã hội,...

Các chương trình, đề án do Tỉnh Đoàn, Hội LHTN tỉnh tham mưu tổ chức thực hiện như Đề án Nâng cao nhận thức pháp luật cho thanh niên, Đề án Đoàn kết tập hợp thanh niên công nhân,... đều gắn với nhu cầu, lợi ích thiết thực của thanh niên; các hoạt động được đầu tư về nội dung và hình thức, góp phần nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần cho thanh niên.

Các cơ sở Đoàn, Hội trong toàn tỉnh đã tham mưu, thực hiện nhiều ý tưởng, mô hình mới, đặc biệt là trong công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên khối đặc thù dân tộc, tôn giáo với nhiều chương trình, dự án thiết thực, hiệu quả. Bên cạnh đó, các cơ sở Hội cũng luôn chủ động tìm kiếm và vận động các nguồn lực hỗ trợ, các doanh nghiệp, cá nhân cùng chung tay, đồng hành với tổ chức Hội trong tổ chức, thực hiện các chương trình, hoạt động, đặc biệt là các chương trình an sinh xã hội, chăm lo cho các đối tượng thanh niên; qua đó đã góp phần vào công cuộc xây dựng một hình ảnh thanh niên Bình Dương sáng tạo, nhiệt huyết, xung kích đi đầu trong các hoạt động phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của địa phương.

2. Hạn chế

* *Hạn chế chủ quan:*

Đội ngũ cán bộ Hội một số nơi chưa đổi mới phương thức đoàn kết tập hợp thanh niên trong thời kỳ mới, phù hợp với tình hình thực tế hiện nay; chưa phát huy vai trò, tầm quan trọng của người thủ lĩnh thanh niên trong việc tập hợp, thu hút thanh niên đến với tổ chức. Cán bộ Đoàn, Hội ở một số nơi thay đổi công việc hoặc luân chuyển công tác khác nên một số cơ sở Hội còn gặp nhiều khó khăn trong thực hiện các phong trào, chương trình hành động, đề án do Tỉnh đoàn, Hội LHTN tỉnh đề ra.

Việc triển khai thực hiện các mô hình, hoạt động tuyên truyền giáo dục mặc dù đã có nhiều đổi mới nhưng vẫn chưa theo kịp với nhu cầu phát triển của HVTN trong giai đoạn hiện nay, đặc biệt là công tác tuyên truyền thông qua mạng xã hội. Tình hình HVTN, TNCN vi phạm pháp luật vẫn còn chiếm tỷ lệ cao trong tổng số các vụ vi phạm pháp luật của tỉnh.

Một bộ phận cán bộ Đoàn, Hội, HVTN còn lúng túng, thiếu kinh nghiệm trong việc nắm bắt diễn biến tình hình tư tưởng và dư luận xã hội trong thanh niên, chưa phát huy được vai trò nòng cốt trong tham gia tổ chức và thực hiện các hoạt động.

Tỷ lệ HVTN tham gia các chương trình, hoạt động của tỉnh chưa cao, nhất là lực lượng thanh niên trên địa bàn dân cư. Song song đó, việc tổ chức các hoạt động Tháng Thanh niên, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè trong các cơ sở Đoàn, Hội tại các khu vực đặc thù (*khối Doanh nghiệp, TNCN, sinh viên*) còn gặp nhiều khó khăn do thời gian tổ chức hoạt động trùng với thời gian học tập, lao động.

* *Hạn chế khách quan:*

Do tác động của dịch bệnh Covid-19 nên các đời sống của hội viên, thanh niên gặp nhiều khó khăn, các hoạt động phòng chống dịch bệnh được diễn ra liên tục, giãn cách xã hội nên dẫn đến các hoạt động phong trào của Hội hạn chế tổ chức hoặc phải đổi phương thức tổ chức từ thực tế sang trực tuyến.

Công tác vận động xã hội hóa các nguồn lực từ các doanh nghiệp nhằm chăm lo cho thanh niên và phối hợp, hỗ trợ thực hiện các chương trình, hoạt động an sinh xã hội còn hạn chế do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế.

Việc duy trì tổ chức sinh hoạt chi đoàn, chi hội hàng tháng cũng gặp nhiều khó khăn do không có kinh phí hỗ trợ sinh hoạt. Ngoài ra, cũng một phần gây ảnh hưởng đến tình hình tư tưởng của cán bộ làm công tác Đoàn kết tập hợp Thanh niên

Công tác thành lập và vận động thành lập các Chi hội trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước gặp khó khăn do áp lực tăng ca, công nhân thường xuyên thay đổi chỗ làm, chỗ ở, sự đồng thuận, hỗ trợ của BGĐ doanh nghiệp chưa cao, công tác phát triển Đảng trong đối tượng TNCN còn gặp nhiều khó khăn.

Số lượng lao động nhập cư tại tỉnh Bình Dương ngày càng cao, đặc biệt là đối tượng TNCN ngày càng gia tăng, các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho thanh niên của các cấp bộ Hội gặp nhiều khó khăn, không đủ khả năng lan tỏa đến tất cả TNCN nên tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật trong độ tuổi thanh niên chưa được kéo giảm.

Trên đây là báo cáo về tình hình công tác tập hợp thanh niên tham gia tổ chức Đoàn, Hội trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2020 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn.

Nơi nhận:

- BBT TWĐ, ĐCT TW Hội;
- VP TW Đoàn, TWHội (I, II);
- TU, UBND Tỉnh;
- Ban DVTU, UB MTTQ;
- BTV TĐ;
- UV.UBH tỉnh;
- BTV Huyện, Thị, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc;
- UBH huyện, thị, khối DN, Công ty Điện tử Foster (11);
- Lưu VT, Ban PT.

TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC



Nguyễn Tấn Đạt

Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh